

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông,
Năm học 2024 - 2025

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>- HS tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 10 HS chủ yếu thuộc địa bàn TP. Thủ Đức.</p> <p>- Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do sở GD&ĐT TP. HCM tổ chức và phải đạt điểm chuẩn vào trường theo các nguyện vọng:</p> <p>Nguyện vọng 1: 11 Nguyện vọng 2: 12 Nguyện vọng 3: 13</p>	<p>- Học sinh đủ điều kiện lên lớp theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Học sinh chuyên trường phải đầy đủ hồ sơ theo qui định của sở GD&ĐT</p>	<p>- Học sinh đủ điều kiện lên lớp theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Học sinh chuyên trường phải đầy đủ hồ sơ theo qui định của sở GD&ĐT</p>
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<p>Căn cứ Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;</p> <p>Căn cứ Thông tư 13/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo</p> <p>Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017-2018.</p> <p>Căn cứ văn bản số 4977/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Sở giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2024-2025</p>		

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên phối hợp để cùng chăm lo việc học tập của con em. - Tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần/năm. - HS cam kết thực hiện nội qui trường, lớp. 		
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Công khai các chương trình học tập và hoạt động giáo dục mà nhà trường thực hiện trong năm cho toàn thể PHHS được biết như: Chương trình học hai buổi/ ngày, Ngoại khóa, học tập trải nghiệm, GD kỹ năng sống, hướng nghiệp... - Tổ chức bán trú, liên hệ nhà xe đưa rước, phổ cập bơi, sinh hoạt câu lạc bộ TDTT, Văn nghệ, Nữ công, tin học văn phòng quốc tế... tham gia các hoạt động chuyên đề, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường, thể dục giữa giờ, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài... 		
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>Dự kiến kết quả đạt được trong năm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 98%; - Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 99.58%; - Số học sinh giỏi cấp thành phố: 03 giải - Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi: 75%; - Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt: 94,46%; - Học sinh đậu đại học, cao đẳng công lập cao hơn năm trước. - Sức khỏe ~99% học sinh học bình thường 		
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Có đủ kiến thức, năng lực và phẩm chất để tiếp tục học tập lớp trên. - Trường sẽ phối hợp với các trường THPT trong cụm để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Có đủ kiến thức, năng lực và phẩm chất để tiếp tục học tập lớp trên. - Trường sẽ phối hợp với các trường THPT trong cụm để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả học sinh có đủ kiến thức, năng lực và phẩm chất để tiếp tốt nghiệp THPT và được xét tuyển vào các trường Đại học và Cao đẳng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hoàng Diễm Ly